
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2565 

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  

ผู้มาประชุม  
1. นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา     ประธาน ก.ธ.จ. สระบุร ี

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 
2. นายอักรินทร์ วินทะไชย์     ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านกฎหมาย 

แทน อัยการจังหวัดสระบุรี 
3. นายธีระขัย มังกรทอง     ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านประชาสมัพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี 
4. นายพิบูลย์ โชตเศรษฐ์     ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านสิ่งแวดลอ้ม 

แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 

5. นายแจ่มนาที มิลินทจินดา   รองประธาน ก.ธ.จ. สระบุรี  
6. นางกมลพรรณ สุภาสูรย์    กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
7. นายลิขิต ฉัตรจันทร์    กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
8. นางสายฝน โมหมื่นไวย    กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
9. นายสมนึก สุขีรัตน์    กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
10. นายสมศักดิ์ ทองคำสุก    กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
11. นายเพรียวพันธ์ เกริกพิทยา   กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น 
12. พันตรีศุภฤกษ์ บูชาญาติ    กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น 
13. นายมานะ พวงวนิชกิจ     กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
14. นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์    กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
15. นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล   เลขานุการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

16. นางณัฐชนก ระพีพัฒนชลธาร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
สำนักงานจังหวัดสระบุรี 

17. นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์    กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
2. นายสมเกียรติ ชุมปัญญา    กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
3. นายบุญสม อาบวารี    กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวธัญนภัสร์ โพธิ์ทิพานนท์    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
2. เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสระบุรี 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ
ดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งขอบคุณคณะกรรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดสระบุรี 
และที่ปรึกษาคณะกรรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดสระบุรี ชุดที่ ๔ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ด้วยความมุ่งมั่น
ทำงาน มีจิตสาธารณะ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลัก การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และดูแลความเดือดร้อนของประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งร่วมเป็นผู้แทนในการ
ประชุมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2565  
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

 เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ก.ธ.จ. สระบุรี ได้มีการประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ 2/๒๕65 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕6๕ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และแจ้งเวียนให้ ก.ธ.จ. ทุกท่าน
พิจารณาแล้ว ซึ่งรองประธานได้ขอแก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม ลำดับที่  5 จาก นายแจ่มนที มิลินทจินดา เป็น  
นายแจ่มนาที มิลินทจินดา  
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕65 เมื่อวันที่  
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่
2/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ตามท่ีแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
3.๑ การเปลี่ยนแปลงฝ่ายเลขานุการ 

  เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๕ ในจังหวดัหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัด
เป็นประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ 
                               ใหป้ลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามท่ีประธาน ก.ธ.จ. เสนอเป็นเลขานุการหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน                                                            
                ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) รับผิดชอบเขต
ตรวจราชการที่ ๑ ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง และเขต
ตรวจราชการที่ ๑๓ ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสมีา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็น
ประธาน ได้เสนอให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ดังนี้ 

๑. นางสาวพิณทิพย์  ยอดปืนธรกุล เป็นเลขานุการ 
๒. นางสาวสุกัญญา  วงศ์รัตนชัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

   เลขานุการ แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สระบุรี ครั้งที่ 2/๒๕๖5  เมื่อวันที่ 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ก.ธ.จ. สระบุรี ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ จำนวน ๓ โครงการ และได้มีมติให้ประธานมี
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อทราบผลการสอดส่อง และให้กำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้
ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ที่ นร (กธสบ) 
๐๑๐๐.๐๑/๖๘๓๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือ
ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และให้แจ้งผลความคืบหน้าให้ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือ ในการนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้รายงานผลความคืบหน้า สรุปผล ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ ผลการสอดส่อง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงการก่อสรา้งท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็กชุมชนฉางข้าวสหกรณ์
ถนนเทศบาล ๓ ซอยข้าง
สหกรณ์ งบประมาณ : 
๒,๐๑๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ :
เทศบาลตำบลวิหารแดง 

พบว่า พื้นที่แนวรอยต่อ
ระหวา่งท่อระบายนำ้รางตัววี 
และพื้นถนนทรดุตัวไม่เสมอ
กัน  

แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ
ซ่อมแซมพื้นท่ีแนวรอยต่อ
ดังกล่าว 

ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี โดยได้
ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ใหม่ความหนา ๐.๐๕ เมตร
ทับพื้นที่ชำรุดทั้งหมด จำนวน 
๒๖๗.๗๐ ตารางเมตร และ
ทำความสะอาดพื้นบริเวณ
ก่อสร้างให้เรยีบร้อยแล้ว 
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แผนงาน/โครงการ ผลการสอดส่อง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานตาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

๒. โครงการก่อสรา้งลาน
กีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ 
บ้านป่ายาง ขนาดกว้าง ๒๒ 
เมตร ยาว ๔๒ เมตร อบต.
บ้านลำ อ.วิหารแดง 
งบประมาณ : ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ :  
อบต.บ้านลำ 

พบว่า โครงการดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อย โดยภายใน
สนามฟุตบอลมีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายเป็นนวมกัน
กระแทกหุ้มขอบหินรอบ
สนามเท่านั้น และบางจุด
ชำรุดเสยีหาย ในส่วนเสา
ไฟฟ้าซึ่งติดตั้งรอบสนามยัง
ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
หากเยาวชนหรือประชาชน
เข้าใช้สนามอาจเกดิอุบัติเหตุ
จากการเล่นกีฬาได้  

๑. ขอให้ติดอุปกรณ์กัน
กระแทกบนเสาไฟฟ้าทั้ง  
๑๒ ต้น ในระยะที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันอันตรายและ
อุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้น                 
๒. จัดทำระเบียบการใช้สนาม
กีฬา เช่น ช่วงเวลาเข้า - ออก 
การงดดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  การรักษาความ
ปลอดภัยของสถานท่ี และปิด
ประกาศในตำแหน่งที่สามารถ
เห็นได้อย่างชัดเจน                      
๓. ให้ประชาสัมพันธ์การใช้
ประโยชนส์นามกีฬาผ่าน
เว็บไซต์ของ อบต. บ้านลำ 
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบเพื่อให้โครงการเกิด
ความคุ้มค่า 

อบต. บ้านลำ ดำเนินการ 
ดังนี ้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์
กีฬา ลงวันท่ี ๑ ก.ย. ๖๕      
ทำหน้าที่ดูแล/การใช้สนาม
กีฬา และเรื่องอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวกับสนามกีฬา 
๒. ออกระเบยีบว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การขออนุญาตใช้สนามกีฬา
ของ อบต. บ้านลำ 
๓. สำหรับการติดตั้งนวมหรือ
อุปกรณ์กันกระแทกท่ีเสา
ไฟฟ้าสปอรต์ไลท์ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓. การก่อสร้างอาคารเรียน 
๔ ช้ัน ๑๒ ห้องเรยีน (ตอก
เสาเขม็) โรงเรยีนเทศบาล
หินกอง เทศบาลตำบลหิน
กอง อำเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี งบประมาณ : 
๙,๑๔๓,๙๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ : 
เทศบาลตำบลหินกอง 

พบว่า โครงการฯ  
อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างอยู่ใน
เขตพื้นท่ีโรงเรยีนมสีภาพ
พื้นที่เป็นหลุมลึก ดังนั้น เพื่อ
ป้องกันอันตรายและ
อุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นแก่เด็ก
นักเรียนระหว่างการก่อสร้าง  

ขอให้เทศบาลตำบลหินกอง
จัดทำป้ายแจ้งเตือนพร้อม
ติดตั้งตาข่ายหรือสแลนกั้น
แนวเขตก่อสร้าง และกำชับผู้
รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้แล้ว
เสร็จตามสัญญา 

- ยังไม่ไดร้ับแจ้งผลความ
คืบหน้า ทั้งนี้ จะได้
ประสานงานติดตามต่อไป 

ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด รายงานเพ่ิมเติมว่า เทศบาลตำบลหินกองได้ดำเนินการจัดทำป้ายแจ้งเตือน
ติดตั้งตาข่ายกั้นแนวเขตก่อสร้างและเร่งรัดใหผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. สระบุรี  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท  
    ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุม
รับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มียอดคงเหลือ ๔๙,๖๖๔ บาท 
ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจและการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของ ก.ธ.จ.  
เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนด จึงขอให้ผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายจังหวัด) ได้รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว เพ่ือให้ ก.ธ.จ. สระบุรี ทุกท่านได้รับทราบต่อไป 

    ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
ต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. สระบุรี โดยมีรายละเอยีด
การใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่ รายการ 

งบประมาณ (บาท) 
แผน เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
และการประชุม เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน 

5,0๐๐ ๑0,000 -5,00๐ 

๒ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ก.ธ.จ. 
อย่างไม่เป็นทางการ  
 

๔,๖๐๐ 1๓,295 1๑,๗๐5 

๓ ค่าพาหนะกรรมการ ก.ธ.จ.  
- การเดินทางมาประชุม ก.ธ.จ. 
- การเดินทางไปติดตามสอดส่อง โครงการในพื้นท่ี 

๑๐,๐๐๐ 6,604 3,396 

๔ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ของจังหวัดสระบุรี 5,๐๐๐ - 5,000 

5 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ก.ธ.จ. 
   - ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ VDO ผลงาน กธจ. 
   - ทำเล่มรายงาน  
 

15,๐๐๐ 30,000 15,0๐๐ 

 รวม 6๐,๐๐๐ 5๙,899 101 
 

  มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. สระบุรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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  3.4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

  เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ได้เห็นชอบ
ให้รวบรวมผลการดำเนินงาน และความสำเร็จในการดำเนินงานตามภารกิจของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 พร้อมภาพถ่าย จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของจังหวัด และจัดส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วน
บร ิหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนำขึ ้นเว ็บไซต์ www.ggc.opm.go.th ด ้วย เพื ่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. สู่สาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ข้อ ๒๒ (๖)  
ให้เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร ซึ่ง ก.ธ.จ. ทุกคณะดำเนินการเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน รวมทั้งเพื่อนำไปจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมทั้งประเทศเส นอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย  

  ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมผลการปฏิบัติภารกิจของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 พร้อมภาพถ่าย นำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.5 การมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้คณะกรรมาธรรมาภิบาลจังหวัด 

  เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี (ก.ธ.จ.)  
และที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ชุดที่ 4 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทำประกาศเกียรติบัตร
มอบให้แก่ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ชุดที่ 4 ที่พ้นจากตำแหน่ง และ ก.ธ.จ. ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระทุกท่าน ดังนี้  
 1. นายแจ่มนที     มิลินทจินดา  รองประธาน ก.ธ.จ. สระบุรี 
 ๒. อัยการจังหวัดสระบุรี   ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านกฎหมาย 
 ๓. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี  ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ๔. นายพิบูลย์   โชตเศรษฐ์  ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านสิ่งแวดล้อม 

แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 

 ๕. นางกมลพรรณ สุภาสูรย์   กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
 ๖. นายลิขิต  ฉัตรจันทร์  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
 ๗. นางสายฝน โมหมื่นไวย  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
 ๘. นายสมนึก สุขีรัตน์   กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
 ๙. นายสมศักดิ์ ทองคำสุก  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
 ๑๐. นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
 ๑๑. นายสมเกียรติ ชุมปัญญา  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
  

http://www.ggc.opm.go.th/
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 ๑๒. นายเพรียวพันธ์ เกริกพิทยา  กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๑๓. นายบุญสม    อาบวารี   กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๑๔. นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์  กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
 ๑๕. นายมานะ พวงวนิชกิจ  กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

 ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานฯ มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษา
ตามลำดับรายชื่อดังกล่าว 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๓.๕ การขอความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ก.ธ.จ. สระบุรี 

  เลขานุการ แจ้งต่อที ่ประชุมว่า ด้วยพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูล  
ส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และตามคำยินยอมที ่เจ้าของข้อมูล   
ส่วนบุคคลอนุญาต ซึ่งกำหนดให้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ หรือมีการนำข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้ หรือนำไปเปิดเผย ไม่ว่าจะวัตถุประสงค์ใดก็ตาม จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลด้วย เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อยกเว้นที่พระราชบัญญัติฯ กำหนดไว้ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษทั้งทาง
แพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง เนื่องจากปัจจุบันได้มีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นจำนวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้น ทำให้การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิด
ดังกล่าว ทำได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า สปน. มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บ 
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามกฎหมายที่กำหนด 

 ในการนี้ ขอให้กรรมการ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ได้ลงนามในหนังสือแสดงความ
ยินยอม ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. รวบรวมหนังสือแสดงความยินยอมฯ ที่ได้ลงนามและแสดงความยินยอม
เรียบร้อยแล้ว ส ่งให้สำนักตรวจราชการ (ส ่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด) หรือที่  
ggc@opm.go.th หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ggc.opm.go.th จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง  

 กรณีทำนบศรีธนญชัยถูกทำลาย 

เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ก.ธ.จ.สระบุรี ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สระบุรี ครั้งที่ ๒/256๕ 
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 256๕ ที่ประชุมได้หารือกรณี ทำนบศรีธนญชัยถูกทำลาย สรุปได้ว่า ทำนบศรีธนญชัย  
ซึ่งเป็นโบราณสถานในเขตอำเภอพระพุทธบาทถูกทำลาย ไม่สามารถดำเนินการแก้ไข เนื่องจากติดปัญหาเรื่องแนวเขต 
ซึ่งปรากฏว่า แนวเขตเดิมอยู่ในเขตสัมปทานของโรงโม่หินของเอกชน อย่างไรก็ตาม กรมศิลปากรยัง ไม่สามารถ
กำหนดเขตที่ชัดเจนของแนวทำนบได้ เนื่องจากการลงพื้นที่สำรวจแนวเขตต้องได้รับอนุญาตจากโรงโม่หินของเอกชน 



๘ 
 

ทำให้ไม่มีความคืบหน้าในการกำหนดเขต อย่างไรก็ตาม จังหวัดได้มีหนังสือไปที่สำนักศิลปากรที่ ๓ และได้รับแจ้ง
ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาติดตั้งป้ายเขตโบราณสถาน รวมทั้งมีการแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่  
เป็นพื้นที่ทับซ้อน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดติดตามความคืบหน้าและนำเสนอให้  
ก.ธ.จ. ทราบต่อไป 

  ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีแจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอหนังสือยืนยันแนวเขตที่ชัดเจนของแนวทำนบจาก
กรมศิลปากรก่อน หลังจากนั้นจึงจะลงพ้ืนที่สำรวจแนวเขตอีกครั้งหนึ่ง  

  มติที่ประชุม  รับทราบรายงานความคืบหน้ากรณีทำนบศรีธนญชัยถูกทำลาย และมอบหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดติดตามความคืบหน้าแล้วรายงานให้ ก.ธ.จ. ทราบต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  ผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ก.ธ.จ. 

  เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สระบุรี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันอังคารที่ 
๒๓ พฤศจิกายน 2564 ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพ่ือ ก.ธ.จ. สอดส่อง ในพ้ืนที่ รวม ๓๕ โครงการ ดังนี้  

  1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
จำนวน ๑๖ โครงการ  

  ๒. โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน ๒ โครงการ 

  ๓. โครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๐ โครงการ 

  ๔. โครงการของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๗ โครงการ 

  ซึ่งในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 2565 รองประธาน ก.ธ.จ. ได้
รายงานต่อที่ประชุมว่าได้สอดส่องครบทุกแผนงาน/โครงการแล้ว แต่บางโครงการ ก.ธ.จ. มีความเห็นว่า ควรลงไป
สอดส่องอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของโครงการ  

  ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด รายงานต่อที่ประชุมว่า ก.ธ.จ. สระบุรี ได้มีการลงพ้ืนที่สอดส่องแผนงาน/
โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิ่มเติมจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดหนองมน หมู่ 6 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด 2) โครงการแปลงใหญ่นาข้าว  
ตำบลดอนพุด หมู ่ที ่ 3 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด พื ้นที ่ 3,104 ไร่ 3) โครงการแปลงใหญ่ชาวดงเข้มแข็ง  
ตำบลดงตะงาว หมู่ที่ 9 ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด พื้นที่ 1,546 ไร่ ซึ่งมีผลการดำเนินการเรียบร้อยดี และ ก.ธ.จ.  
ได้ให้ข้อเสนอแนะในพ้ืนที่เพ่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดำเนินการด้วยแล้ว 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจำนวน 3 โครงการ ของ ก.ธ.จ สระบุรี  



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

  -ไม่มี- 

  เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 

 

  (นางสาวพิณทิพย์  ยอดปืนธรกุล)                (นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย) 
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
               เลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                       ผู้จดรายงานการประชุม  

 

 


